
 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพะตง 
 เรื่อง  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพะตง 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2567  

------------------------------ 

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพะตง ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพะตง         
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2567 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพะตง และมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว เมื่อคราวประชุมสภา  สมัยสามัญ สมัยที่ 4                    
ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2567  เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2567  นั้น 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว ่าด้วยข้อบังค ับการประช ุมสภาท้องถิ ่น                  
พ.ศ. 2557 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 ข้อ 33 วรรคสี่ จึงประกาศรายงานการประชุมที่สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลพะตงรับรองแล้วเพ่ือให้ประชาชนทราบ(รายละเอียดปรากฏ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้) 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป  

  ประกาศ ณ วันที่  4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567  

    

 
                                                      
              (นายเจริญชัย จิตรพัฒนากุล) 

          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพะตง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



   รายงานการประชุมสภา อบต.พะตง 
                               สมัยสามัญ สมัยที่  3/2567  ครั้งที่  2 (ขยายครั้งที่ 1)     
                                    วันที่  30  สิงหาคม   2567  เวลา  14.00 น. 
                                  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพะตง    
ผู้เข้าประชุม 

 
 
ผู้ไม่เข้าประชุม     - นายประจวบ     ขาวกระจ่าง    ส.อบต.ม.2ฯ     ลาป่วย 
 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 
2 
3 
4 
5 
๖ 
๗ 
๘ 
 
 

นายมนตรี     ศรประสิทธิ์ 
นายแฉล้ม    ศรประสิทธิ์ 
นางณิชนันท์  ก่อเกียรติยากุล 
น.ส.จุฑารัตน์ สังข์ทอง 
น.ส.ทาวินี     บุญเหลือ 
น.ส.วชิิตา     ขุนพรม 
นายประสิทธิ์ สวนอินทร์ 
นายสราวุธ    จันทวี 
 
 

นายก อบต.ฯ 
รอง นายก อบต. 
ผู้อ านวยการกรองคลังฯ 
เลขา นายก อบต.ฯ 
ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
รอง ปลัด อบต. 
รอง นายก อบต.ฯ 
ผู้อ านวยการกองช่างฯ 
 
 

มนตรี     ศรประสิทธิ์ 
แฉล้ม    ศรประสิทธิ์ 
ณิชนันท์  ก่อเกียรติยากุล 
จุฑารัตน์ สังข์ทอง 
ทาวินี     บุญเหลือ 
วิชิตา     ขุนพรม 
ประสิทธิ์ สวนอินทร์ 
สราวุธ    จันทวี 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

นายเจริญชัย    จิตรพัฒนากุล 
นายประสาร     ศรประสิทธิ์ 
นายสุพัฒน์       นนทสอร 
นายวีระพล       กลับกลาย 
นายชิตชัย        ณ มณี 
นายทิพย์         พรหมจรรรย์                                                                             
จ.ส.ต.พยูร       ไหมแก้ว 
 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ
สอบต.ม.5ฯ 
ส.อบต.ม.4ฯ 
ส.อบต.ม.6ฯ 
ส.อบต.ม.7ฯ 
เลขานุการสภาฯ 

 

เจริญชัย    จิตรพัฒนากุล 
ประสาร     ศรประสิทธิ์ 
สุพัฒน์       นนทสอร 
วีระพล       กลับกลาย 
ชิตชัย        ณ มณี 
ทิพย์         พรหมจรรย์ 
พยูร          ไหมแก้ว 
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จ.ส.ต.พยูรฯ        -    ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าสมาชิกฯ ครบองค์ประชุม จึงขอเชิญท่านประธานสภาฯ  
เลขานุการสภาฯ             จดุธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  เปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ครับ 
 

เริ่มประชุม        -    เวลา 14.00 น. 
 
นายเจริญชัยฯ         -    เรียนท่าน นายก อบต.ฯ, ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าประชุมทุกท่านครับ วันนี้เป็นการ  
ประธานสภาฯ                ประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 3/2567 ครั้งที่ 2 ซึ่งจะเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ 
                                 งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในวาระท่ี 2 และวาระที่ 3  
                                 กระผมขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้ก าหนดไว้ดังนี้ ครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1       เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
 

นายเจริญชัยฯ         -  ไม่มี 
ประธานสภาฯ             
 

ที่ประชุม                  -  รับทราบ    
 
ระเบียบวาระท่ี 2       เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

นายเจริญชัยฯ         -  รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2567 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2567  
ประธานสภาฯ               เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2567 ขอเชิญประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการ 
                                ประชุมได้น าเรียนในรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ ก่อนการขอมติรับรองรายงานการ 
                                ประชุม เชิญครับ 
 

นายประสารฯ           -  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่าน นายก อบต.ฯ รอง นายก อบต.ฯ    
ประธานกรรมการ-  และหัวหน้าส่วนทุกท่านครับ กระผมนายประสาร  ศรประสิทธิ์  ประธานกรรมการตรวจ 
ตรวจรายงานประชุม       รายงานการประชุมได้ท าการตรวจรายงานการประชุมดังกล่าวแล้วปรากฏว่าเรียบร้อย 
                                ถูกต้องเป็นไปตามเนื้อหาในที่ประชุมและหากสมาชิกฯ ท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนก็ 
                                ใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมได้ครับ       
 

นายเจริญชัยฯ        -  ก่อนที่จะรับรองรายงานการประชุมมีสมาชิกฯ ท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ เชิญครับ
ประธานสภาฯ              หากไม่มกีระผมขอมตินะครับ ใครมีมติรับรองหรือไม่รับรองรายงานการประชุมสภาฯ  

สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2567 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  2567 เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2567 
กรุณายกมือขึ้นเหนือศีรษะ ครับ 
 

 

จ.ส.ต.พยูรฯ              - รับรอง         จ านวน       6      เสียง 
เลขานุการสภาฯ       - ไม่รับรอง             จ านวน           -     เสียง 
      - งดออกเสียง          จ านวน          1      คน (นายเจริญชัยฯ ) 
 

นายเจริญชัยฯ        -  สรุปว่าสภาฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2567   
ประธานสภาฯ              ครั้งที่ 1 ประจ าปี  2567 เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2567   นะครับ  
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ระเบียบวาระท่ี 3      กระทู้ถาม 
 
นายเจริญชัยฯ        -  ไม่มี 
ประธานสภาฯ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4      เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ   
 
นายเจริญชัยฯ         - ไม่มี 
ประธานสภาฯ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5       เรื่องท่ีเสนอใหม่ /เรื่องเพื่อพิจารณา  
 
นายเจริญชัยฯ              5.1 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2568  
ประธานสภาฯ              วาระท่ี 2 และวาระที่ 3 ซ่ึงจากการประชุมครั้งที่ผ่านมาที่ประชุมได้มีมติรับหลักการร่าง 
                               ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ในวาระแรกไปแล้ว วันนี้ 
                               เปน็การพิจารณา ในวาระท่ี 2 ขั้นตอนการแปรญัตติ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเลือก 
                               คณะกรรมการแปรญัตติไปแล้ว จึงขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติน าเสนอผลการ 
                               พิจารณาต่อที่ประชุม เชิญครับ             
 
นายประสารฯ        -  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านนายก อบต.ฯ รอง นายก อบต.ฯ 
ประธานคณะ-           และหัวหน้าส่วนทุกท่านครับกระผมนายประสาร  ศรประสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการ  
กรรมการแปรญัตติฯ       แปรญัตติ  ขอเรียนว่าตามที่ได้แจ้งให้ท่านสมาชิกสภาฯ ที่มีความประสงค์จะยื่นญัตติเพ่ือ 
                               ขอแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2568  
                               โดยก าหนดให้ท่านสมาชิกฯ ยื่นญัตติระหว่างวันที่ 16 – 19  สิงหาคม 2567  
                               แตป่รากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ ยื่นค าเสนอขอแปรญัตติแต่อย่างใดและคณะกรรมการ 
                               แปรญัตติได้ประชุม เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2567 โดยมี นายก อบต.ฯ เข้าร่วมประชุม 
                               เพ่ือรอชี้แจงตามร่างข้อบัญญัติด้วยแล้ว และคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้วเห็นว่า 
                               ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ที่ผู้บริหารเสนอมี 
                               ความสมบูรณ์ครบถ้วนและเหมาะสมกับงบประมาณที่ประมาณการไว้  ประกอบกับไม่มี 
                               สมาชิกสภาฯ ยื่นค าขอแปรญัตติ จึงมีความเห็นให้คงไว้ตามร่างเดิม ครับ 
 
นายเจริญชัยฯ        -   ขอขอบคุณท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งสรุปว่าไม่มีสมาชิกท่านใดยื่นค าขอแปร 
ประธานสภาฯ            ญัตตริ่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2568 และให้พิจารณา 
                             ตามร่างเดิมและก่อนที่จะขอมติในวาระท่ี 2  กระผมขอหารือต่อที่ประชุมว่า สภาฯจะ 
                             พิจารณาในวาระท่ี 2 และวาระที่ 3 รวดเดียวหรือไม่  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
                             ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 45 วรรคสาม ก าหนดว่าญัตติร่าง 
                             ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณา 
                             วาระท่ีสอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับจากสภา 
                             ท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้น  ส าหรับวาระท่ี 2 และวาระที่ 3 จะพิจารณา 
                             รวดเดียวกันก็ได้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาด้วยครับ 
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นายวีระพลฯ           -  กระผมนายวีระพล กลับกลาย ส.อบต.ม.4 ฯ ขอเสนอให้พิจารณาวาระที่ 2 และวาระที่  3  
ส.อบต.ม.4ฯ               รวดเดียวครับ  
 
นายชัยชิตฯ             -  กระผมนายชัยชิต   ณ มณี  ส.อบต.ม.6ฯ ขอรับรองครับ 
ส.อบต.ม.6ฯ 
 
นายทิพย์ฯ              -  กระผมนายทิพย์   พรหมจรรย์  ส.อบต.ม.7ฯ ขอรับรองครับ 
ส.อบต.ม.7ฯ 
 
นายเจริญชัยฯ           - สมาชิกฯ ท่านอ่ืนมีข้อเสนออ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมตินะครับ สมาชิกฯ ท่านใด 
ประธานสภาฯ             เห็นชอบหรือไมเ่ห็นชอบในการพิจารรณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
                              งบประมาณ พ.ศ. 2568 วาระท่ี 2 และวาระที่  3 รวดเดียว กรุณายกมือขึ้นเหนือ 
                              ศีรษะ ครับ 
 
จ.ส.ต.พยูรฯ     - เห็นชอบ    จ านวน       6    เสียง  
เลขานุการสภาฯ     - ไมเ่ห็นชอบ       จ านวน       -     เสียง 
                                  - งดออกสียง         จ านวน       1   คน (นายเจริญชัยฯ) 
 
นายเจริญชัยฯ         -  สรุปว่าสภาฯ มีมติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาฯ            พ.ศ. 2568  วาระท่ี 2 และวาระที่ 3 รวดเดียวนะครับ และกระผมขอมติในวาระที่ 2  
                             นะครับ  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบให้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
                             ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2568 เป็นไปตามร่างเดิม  กรุณายกมือขึ้นเหนือศีรษะ ครับ 
 
จ.ส.ต.พยูรฯ     - เห็นชอบ    จ านวน      6   เสียง  
เลขานุการสภาฯ     - ไม่เห็นชอบ       จ านวน      -    เสียง 
                                  - งดออกเสียง         จ านวน      1   คน  (นายเจริญชัยฯ ) 
 
นายเจริญชัยฯ          -  สรุปว่าสภาฯ มีมติในวาระที่ 2 ให้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
ประธานสภาฯ             พ.ศ.2568 เป็นไปตามร่างเดิมนะครับ ต่อไปก็จะเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ 
                              งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568 ในวาระที่ 3 นะครับ ซึ่งตาม 
                              ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไข 
                              เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ 3 ไม่มีการ 
                              อภปิราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร                 
                              ดังนัน้ กระผมจึงขอมติ ในวาระท่ี 3 นะครับ สมาชิกฯ ท่านใดมีความเห็นอนุมัติหรือไม่ 
                              อนุมัติร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในวาระท่ี 3  
                              กรณุายกมือขึ้นเหนือศีรษะ ครับ 
 
จ.ส.ต.พยูรฯ     - อนุมัติ    จ านวน       6   เสียง    
เลขานุการสภาฯ     - ไม่อนุมัติ       จ านวน      -     เสียง 
                                  - งดออกเสียง         จ านวน       1   คน (นายเจริญชัยฯ ) 
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นายเจริญชัยฯ          -  สรุปว่าสภาฯ มีมติอนุมัติร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
ประธานสภาฯ             พ.ศ. 2568 ในวาระท่ีสามนะครับ  ซึ่งต่อจากนี้ประธานสภาฯ จะได้เสนอต่อนายอ าเภอ 
                              เพ่ือลงนามอนุมัติ และนายก อบต.ฯ ลงนามประกาศใช้ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1  
                              ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568 ครับ  
 
ระเบียบวาระท่ี 6         เรื่องอ่ืนๆ  
 
นายเจริญชัยฯ             6.1 รายงานผลบริการสาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขอเชิญ                
ประธานสภาฯ             ผู้บรหิารครับ 
 
นายมนตรีฯ               - เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ กระผมขออนุญาตให้ 
นายก อบต.ฯ               รักษาการแทนหัวหน้าส านักปลัดฯ  น าเสนอ ครับ 
 
นายเจริญชัยฯ            - อนุญาต เชิญรักษาการแทนหัวหน้าส านักปลัดฯ ครับ 
ประธานสภาฯ    
 
จ.ส.ต.พยูรฯ              - เรียนท่านประธานสภฯ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าประชุมทุกท่านครับ                
ปลัดฯ รรท.-               กระผม จ.ส.ต.พยูร  ไหมแก้ว รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักปลัด ขออนุญาตน าเรียน  
หัวหน้าส านักฯ            ดังนี้ครับ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
                              ท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ได้มีการติดตามประเมินมาตรฐานขั้นต่ าการบริการสาธารณะขององค์กร 
                              ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลใน 
                              ระบบออนไลน์ของส านักงาน ก.ก.ถ. และผู้บริหารลงนามรับรองความถูกต้องแล้วเสนอ 
                              สภาฯทราบ และประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป ซึ่งในส่วนของ อบต.พะตงได้ด าเนินการ 
                              เสรจ็เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ครับ 
 
ที่ประชุม                - รับทราบ 
 
นายเจริญชัยฯ       -  ท่านอ่ืน ๆ ใครมีข้อเสนออ่ืนอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ประกอบกับเราได้ประชุมครบทุก 
ประธานสภาฯ             ระเบียบวาระแล้ว กระผมขอปิดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2567 ครั้งที่ 2   
                              ครับ 
เลิกประชุม       -  เวลา   15.20  น. 

 
        ลงชื่อ จ.ส.ต.                          ผู้บันทึกการประชุม 

                 ( พยูร  ไหมแก้ว ) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพะตง 

 
ลงชื่อ         เจริญชัย    จิตรพัฒนากุล      ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

                                                           (นายเจริญชัย    จิตรพัฒนากุล) 
   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพะตง 
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- คณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพะตง ได้ท าการตรวจรายงานการประชุม
ฉบับนี้แล้วเมือ่วันที่ 31 ตุลาคม 2567 เห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริงจึงลงลายมือ
ชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 
                                                                                   
                                                                                ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                            (นายประสาร    ศรประสิทธิ์) 
                                               สมาชิกสภา อบต. ม. 3 ฯ 
 
                                               ประจวบ   ขาวกระจ่าง       คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                             (นายประจวบ   ขาวกระจ่าง) 
                                               สมาชิกสภา อบต. ม. 2 ฯ 
 
                                                 สุพัฒน์      นนทสอร       คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม/เลขา 
                                               (นายสุพัฒน์   นนทสอร) 
                                              สมาชิกสภา อบต. ม. 5 ฯ 
 

- รายงานการประชุมฉบับนี้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับรองแล้วตามมติที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพะตง สมัยที่  4 /2567 ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 4 
พฤศจิกายน 2567  

 
 

                             ลงชื่อ                                 ผู้บันทึก 
                                                                      ( พยูร  ไหมแก้ว ) 
                                                    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพะตง 
 
 
                      ลงชื่อ     เจริญชัย  จิตรพัฒนากุล     ผู้ตรวจบันทึก 
                                                               ( นายเจริญชัย  จิตรพัฒนากุล )  
                                                       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพะตง 
 
 
 

 
 
 


